

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ  
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยสุพัตรา พรหมศร  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกาโดยเป็นการประชุมนัดแรก หลังมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นบัลลังก์ เปิดประชุมและได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับสมาชิก ๆ จากนั้นที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และปัญหาประเทศ อาทิ ปัญหาภัยหนาวในการขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยหนาวโดยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นเวลาพอสมควร เรื่องบ่อบาดาลที่จะต้องมีการดูแลให้ทั่วถึงทั่วประเทศ เรื่องการรับจ่านำข้าวตามโรงสีต่าง ๆ ตามโครงการของรัฐบาลที่ชวนานำข้าวไปจ่านำแล้วยังไม่ได้รับใบประทวนที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่

จากนั้นที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเป็นร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญและมาสู่การพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในที่ประชุมฯ วันนี้ ซึ่งร่างฯ นี้มีสาระสำคัญ เนื่องด้วยมีอดีตสมาชิกรัฐสภาเป็นบุคคลที่ทำคุณงามความดีและเสียสละเข้าทำงานให้แก่ประเทศชาติมากมายหลายภารกิจในฐานะตัวแทนประชาชนขณะดำรงตำแหน่ง แต่ปรากฏว่าการสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในด้านการรักษาพยาบาล ความทุกข์พลภาพ การถึงแก่กรรม รวมทั้งการให้การศึกษบุตรยังมีข้อจำกัดทั้งในด้านงบประมาณและการบริหารจัดการทำให้การสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาไม่เอื้อประโยชน์เท่าที่ควร จึงสมควรให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้การสงเคราะห์ดังกล่าวเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายมารองรับ

ร่างฯ นี้มีสมาชิก ๆ อภิปรายก่อนที่จะมีการลงมติที่ได้มีการสงวนไว้ในชั้นกรรมาธิการใช้เวลาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทำให้ข้อสังเกตเรื่องกองทุน คณะกรรมการกองทุน ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการกองทุน และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนนอกเหนือจากอดีตสมาชิกรัฐสภาในหมวดของการสงเคราะห์

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จสิ้นทั้ง ๒๓ มาตราแล้วที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและจะได้นำไปสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

๒. ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งมีสาระสำคัญให้เอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงและอธิบายถึงข้อเท็จจริง รวมทั้งความเป็นมาที่เกิดขึ้นในอดีต การเก็บรักษาและอนุรักษ์เอกสารดังกล่าวไว้ให้มีสภาพสมบูรณ์หรือเกิดความชำรุดเสียหายน้อยที่สุดเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาตินั้นมีความสำคัญ จึงสมควรให้มีระบบการเก็บรักษา อนุรักษ์และให้บริการแก่ประชาชนในการศึกษา การค้นคว้าหรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายมารองรับ โดยจะมีหอจดหมายเหตุแห่งชาติดูแลเอกสารอย่างเป็นระบบ มีการคุ้มครองเอกสารจดหมายเหตุ รวมทั้งมีกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุและมีบทกำหนดโทษสำหรับการผลิต

หรือทำซ้ำเอกสารจดหมายเหตุไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วย

ร่าง ฯนี้สมาชิกได้ลงมติเห็นชอบกับการแก้ไขของคณะกรรมการธิการร่วมกันซึ่งก็จะได้

ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

๓. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในตัวร่างในสาระสำคัญ ๔ ประเด็น คือการขยายความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายการค้าประเภทกลิ่นและเสียง การแก้ไขลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า การแก้ไขให้การดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีความสะดวกรวดเร็วและมีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสำหรับเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนนั้นก็ ๔ ประเภทคือ เครื่องหมายการค้า หมายความว่าเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของ เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น, เครื่องหมายบริการ หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของ เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น , เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของ เครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นส่วนหมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้นหรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้นและเครื่องหมายร่วม หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือ เครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกับหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

ร่าง ฯนี้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงว่าเป็นการเพิ่มประเภทเครื่องหมายการค้า เป็นการเพิ่มการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพเครื่องหมายการค้าไทยให้ได้รับความคุ้มครองปกป้องสิทธิ์ทั้งในและต่างประเทศและร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ ฯ และเข้าสู่วาระที่และวาระที่ ๓ ในวันนี้ ซึ่งสมาชิก ฯที่ได้สงวนความเห็นไว้ในคณะกรรมการได้อภิปรายให้ความสนใจจำนวนมาก จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติ ในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและจะได้ส่งให้วุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ เข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญ ในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ คำว่า ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหารทำกฎหมาย เพื่อให้ข้าราชการทหารซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหมได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการเช่น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ เพื่อส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

๕. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นแก่ผู้ที่ทางราชการมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเป็นการสนับสนุนการรักษาความมั่นคง

ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผลทำให้ไม่สามารถขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนได้อีกต่อไป ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีการพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นแก่ผู้ที่ทางราชการมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเป็นการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของบุคคลดังกล่าวด้วย

ร่าง ฯฉบับนี้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ และส่งต่อวุฒิสภาพิจารณาต่อไปเช่นเดียวกัน

สุดท้ายเมื่อที่ประชุม ฯ พิจารณาเสร็จสิ้นทั้ง ๕ ฉบับแล้ว ประธานในที่ประชุมได้สั่งปิดประชุมใน เวลา ๑๘.๕๐ นาฬิกา